

Trung Quốc, Ấn Độ tranh chấp về vấn đề Biển Đông



Hình: REUTERS Giàn khoan Bạch Hổ ngoài khơi Vũng Tàu (ảnh tư liệu)

Một trong những cuộc tranh chấp quốc tế nan giải nhất lại còn trở nên phức tạp hơn nữa, sau khi có tin tiết lộ rằng Tập đoàn Dầu khí do nhà nước Ấn Độ sở hữu ONGC đã thảo luận với chính phủ Việt Nam về quyền thăm dò dầu khí trong vùng Biển Đông.

Tạp chí Time đăng một bài viết của nhà báo Ishaan Tharoor, nói rằng cuộc thảo luận giữa hai nước lẽ ra là chuyện thường tình trong việc phát triển quan hệ song phương ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thế nhưng tại vùng Biển Đông, nơi đang có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo từ nhiều quốc gia giữa lúc Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết vùng biển tranh chấp, thì lại là chuyện khác.

Tác giả bài báo đặt nghi vấn rằng liệu đây có phải là cách mà các cuộc chiến tranh khởi sự hay không.

Trong khi đó, tin từ New Delhi hôm nay khẳng định rằng bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của Bắc Kinh, chính phủ Ấn Độ đã ra dấu hiệu sẽ không chùn bước.

Các nguồn tin do Zee News trích dẫn hôm nay nói rằng chính phủ Ấn Độ sẽ không đình chỉ chương trình dò tìm dầu khí tại các lô mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông.

Nhưng New Delhi tuyên bố cũng không muốn thổi phồng vấn đề quá mức so với tình hình trên thực tế.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gay gắt chỉ trích các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền “không thể tranh cãi” của họ ở Biển Đông, viện dẫn những lý do lịch sử và quyền tài phán của mình trong vùng biển này.

Ông Hồng Lỗi nói rằng “bất cứ nước nào tham gia thăm dò dầu khí trong vùng mà không có sự chấp thuận của chính phủ tại Bắc Kinh, là “xâm phạm chủ quyền và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc.”

New Dehli tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải trong Biển Đông và hy vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ Tuyên bố về cách hành xử ở Biển Đông.

Đối thủ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực, là Nhật Bản, đã lên tiếng hậu thuẫn Ấn Độ trong các nỗ lực dò tìm dầu hỏa của nước này, và tuyên bố sẽ ủng hộ việc thắt chặt các quan hệ giữa các lực lượng hải quân Ấn Độ và Nhật Bản.

Tạp chí chuyên về chính sách đối ngoại Foreign Policy, số ra ngày hôm qua, nói rằng Trung Quốc không cần một lực lượng hải quân thật hùng hậu để xác quyết quyền khai thác dầu khí của mình.

Bài báo của Foreign Policy nói rằng Biển Đông là một trong các điểm nóng trên thế giới hiện nay, tuy nhiên, thực chất cuộc tranh chấp này là về ai, nước nào, có quyền thăm dò và khai thác các trữ lượng dầu khí được tin là rất phong phú trong vùng biển này.

Ký giả Bob Kaplan của tạp chí Foreign Policy nhận định rằng trên thực tế, nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đang lèo lái chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của nước này, vì Trung Quốc cần tiếp cận một nguồn năng lượng không bị gián đoạn để duy trì đà phát triển kinh tế đáng kể hiện nay. Ấn Độ cũng có nhu cầu tương tự.

Một phúc trình do Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ hôm thứ Hai cũng xác định rằng nhu cầu năng lượng của cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đang tăng vọt, tới năm 2035, hai nước này sẽ chiếm tới 31% tổng số năng lượng tiêu thụ trên thế giới, so với 21% vào năm 2008.

Tạp chí Foreign Policy nói rằng tại thời điểm này, hải quân Trung Quốc chưa phải là đối thủ

của hải quân Hoa Kỳ. Trung Quốc không phủ nhận điều đó, nhưng Bắc Kinh muốn đánh đi một thông điệp trong nội bộ khu vực, rằng họ không muốn Hoa Kỳ can thiệp để giúp Đài Loan, và cùng lúc, muốn khẳng định sự nghiêm túc của Trung Quốc trong các đòi hỏi chủ quyền. Các thế lực khu vực, kể cả Philippines và Việt Nam, cực lực chống đối các đòi hỏi chủ quyền đó, Và đến bây giờ cả Ấn Độ cũng nhập cuộc.

Đã có nhiều người lên tiếng kêu gọi khu vực nên dập tắt cuộc tranh chấp ngay bây giờ. Nhà báo Mohan Malik của tờ Wall St. Journal đề nghị nên triệu tập các lực lượng hải quân khu vực để vạch ra các quy định để sử dụng vùng biển đang tranh chấp.

Nhật Bản hối thúc việc thành lập một Bộ Luật quy định việc sử dụng tuyến hàng hải này.

RFI - Thanh Phương - Thứ tư 21 Tháng Chín 2011

Nhật ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông



Một giàn khoan dầu của tập đoàn Ấn Độ ONGC (ảnh: en.wikipedia.org)

Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông và muốn tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. Trên đây là tuyên bố của cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhân một hội thảo về đề tài “ *Hai nền dân chủ trên biển: Vì một châu Á tốt đẹp hơn và an toàn hơn*”, tổ chức tại New Dehli, hôm qua, 20/09/2011.

Theo lời cựu thủ tướng Abe, Nhật Bản và Ấn Độ, mà ông gọi là hai đồng minh, phải nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải và duy trì một châu Á ổn định. Chủ trương đẩy mạnh hợp tác giữa hải quân Ấn Độ và Nhật Bản, ông Abe cho rằng hai nước cũng cần làm việc chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để thực hiện các mục tiêu nói trên.

Theo cựu thủ tướng Nhật, với một lực lượng hải quân sẽ có ba hàng không mẫu hạm, Ấn Độ có đủ khả năng duy trì ổn định các tuyến hàng hải và như thế sẽ làm an tâm các nước Việt Nam, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Ông Abe cho rằng, Hoa Kỳ vẫn bảo đảm an toàn và ổn định cho các tuyến thông thương hàng hải từ thập niên 1950, nhưng cựu thủ tướng Nhật lo ngại là thế lực của Mỹ trong tương lai có thể sẽ suy giảm.

Về hợp tác giữa hải quân Nhật Bản và Ấn Độ, ông Abe tuyên bố là mỗi khi có dịp đi ngang qua khu vực Ấn Độ Dương, hải quân Nhật có thể tập trận chung với Ấn Độ và Hoa Kỳ, thậm chí Trung Quốc có thể đến quan sát các cuộc tập trận này. Nhật Bản đã từng tập trận chung với Ấn Độ vào năm 2007 ở ngoài khơi bờ biển Malabar.

Tuyên bố của cựu thủ tướng Nhật được đưa ra sau khi Trung Quốc cực lực phản đối việc Ấn Độ tham gia thăm dò dầu khí tại hai lô mà Hà Nội khẳng định là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nhưng Bắc Kinh lại cho là thuộc chủ quyền lãnh hải của họ.

Bất chấp phản đối của Trung Quốc, chính phủ New Dehli tuyên bố sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí ở khu vực nói trên, cho rằng việc hợp tác với Việt Nam là hoàn toàn đúng theo công pháp quốc tế. Ấn Độ cũng tuyên bố ủng hộ việc tự do lưu thông trên Biển Đông và hy vọng là các bên tranh chấp sẽ tôn trọng bản Tuyên bố 2002 về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Hôm qua, đại sứ Nhật Bản tại Philippines Toshinao Urabe tại Manila đã kêu gọi các bên tranh chấp chủ quyền thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, có tính chất bó buộc hơn bản Tuyên bố hiện nay. Ông Urabe cho biết là chính phủ Tokyo sẽ đề cập vấn đề đó với tổng thống Philippines Begnino Aquino khi ông này đến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 25/9 đến 28/9.

Vào tuần trước, tổng thống Aquino tuyên bố với các phóng viên là trong chuyến viếng thăm Nhật Bản sắp tới, ông sẽ nêu lên vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh đến « lợi ích » chung với Nhật Bản trong việc bảo đảm tự do lưu thông hàng hải ở khu vực này.